



ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีการสอบข้อเขียน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการประเมินภาคความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ครั้งที่ ๑) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ เกณฑ์การตัดสินของประกาศฉบับดังกล่าว และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (สัมภาษณ์) ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยเรียงลำดับจากเลขประจำตัวสอบ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ โดยผ่านระบบ Application Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ตั้งของตนเอง

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	เวลาในการประเมิน	หมายเหตุ
๑๕๙๑๐๐๐๑	นายนนทชัย สีลาฐานะโรจนา	๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น.	ทั้งนี้ในส่วนของรหัส Meeting ID จะแจ้งให้ทราบ ต่อไป
๑๕๙๑๐๐๐๔	นางสาวจิรัฐติกาล มีบุญ	๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น.	
๑๕๙๑๐๐๑๕	นายสุขุมพล เจียมศักดิ์	๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.	

ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ส่งเอกสารมายังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน ๑ ฉบับ
- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาถ่ายถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

/๓. สำเนาปริญญาบัตร...

๓. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน วันปิดรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร โดยสามารถส่งเอกสาร มายังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ทาง E-mail : paco\_spk@opsmoac.go.th ภายใน วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ โดยการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามเวลาที่กำหนด โดยผ่านระบบ Application Zoom ณ ที่ตั้งของตนเอง ผู้ใดไม่เข้ารับการประเมินฯ ภายในวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวชนิตา แชมตระกุล)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  
ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  
พนักงานราชการเฉพาะกิจ